

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>จีستรีมีครรภ ให้หนียุ่งลาย</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขบราซิล ได้ออกประกาศเตือน ห้ามสตรีที่อยู่ในเขตโรคไข้มอง อักเสบตั้งครรภ เนื่องจากกำลังมีทารกแรกเกิดป่วยเป็นจำนวนมาก โดยที่โรคนี้มียุงลาย เป็นพาหะนำโรค เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก ไข้เหลือง และโรคไข้มอง อักเสบ กระทรวงแจ้งว่า ไม่เฉพาะทารกแรกเกิดจะพากันป่วยด้วยโรคไข้มอง อักเสบเท่านั้น หากยังปรากฏว่า มีผู้ใหญ่ก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันนี้ถึง 739 ราย และเสียชีวิตลงแล้ว 2 ราย โรคจะเป็นอันตรายกับทารก วัย 2-3 เดือนแรกเป็นพิเศษ ด้วยเหตุว่ามักกลับ ทำให้สมองของเด็กไม่เติบโต และยังพบว่าโรคยังเป็นกับผู้ใหญ่จนถึงแก่ชีวิตได้เป็นราย แรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และตะวันออกของบราซิล และได้แพร่ไปยัง ภาคใต้ และตะวันออกอย่างรวดเร็ว ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เป็นเด็กหญิงอายุ 16 ปี ซึ่งเข้าใจ ว่าเป็นโรคไข้มอง อักเสบ เพิ่งมาพบภายหลังว่าเสียชีวิต เพราะโรคไข้มอง อักเสบ โรคจากเชื้อไวรัสนี้ได้ถูกพบเป็นหนแรกในบราซิล เมื่อเดือนเมษายนที่แล้ว และบัดนี้ได้ แพร่ไปถึงรัฐต่างๆ 18 รัฐแล้ว ในตอนแรกดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรนัก เพราะมันเพียงแต่ ทำให้เกิดผื่นขึ้น และมีไข้ขึ้นเพียง 2-3 วันแรก และโรคนี้มียุงลายเป็นพาหะของโรค เยี่ยงเดียวกับโรคไข้มอง อักเสบ ไข้เหลือง และโรคไข้มอง อักเสบรัฐบาลบราซิลได้กล่าว ว่า โรคนี้ถือเป็นอันตรายต่อการสาธารณสุขของประเทศ จำเป็นต้องดำเนินการอย่าง ถูกฉับ เพื่อที่จะควบคุมยุงลายเอาไว้ให้อยู่ ป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยิ่งกว่านี้.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>น้ำเปล่า เทพเจ้าการลดน้ำหนัก</p> <p>นักวิจัยมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแห่งอังกฤษ ได้ประกาศว่า ต้องยกย่องว่า น้ำเปล่าเป็น พระเจ้าของการลดน้ำหนักของคนอ้วนทั่วไป หากดื่มน้ำก่อนอาหาร มีอละ 500 ซีซี จะ สามารถลดน้ำหนักลงได้ ภายในเวลา 3 เดือน ถึง 4 กิโลกรัมเศษนักวิจัยได้พบใน การศึกษา ลองให้คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเกินดื่มน้ำก่อนกินอาหารสักครึ่งชั่วโมง ปริมาณ 500 ซีซี ในเวลา 3 เดือน จะเห็นผลทันตาว่าน้ำหนักลดไปเอง 4.3 กิโล มันเป็นวิธีลด ความอ้วนอย่างง่าย แต่มีผลมหาศาล คณะนักวิจัยได้สรุปว่า น้ำที่ดื่มนั้นควรจะเป็นน้ำ ธรรมดา ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำพิเศษ อย่างเช่น น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ เครื่องดื่มที่มีรสหวานแต่อย่างใด.</p>	-	-



<p>นานาชาติ</p>	<p>บราซิลพบยุงลายนำเชื้อไวรัสอันตรายทำให้เด็กสมองพิการตั้งแต่แรกเกิด</p> <p>บราซิลเลีย (เอเอฟพี/รอยเตอร์)-ทางการบราซิล เผยว่า ผลการวิจัยยืนยันว่ายุงลาย เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสซิกาที่ทำให้เด็กสมอง พิการแต่กำเนิด จำเป็นต้องเร่งออกโครงการ ฉกฉวยกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมเชื้อ แพร์ระบาด</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขบราซิลแถลงว่า ช่วงหลายเดือนมานี้พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพบทารกแรกเกิด มีสมองเล็กผิดปกติแต่กำเนิดมากขึ้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเชื้อไวรัสซิกาที่พบเป็นครั้งแรกเมื่อ 25 ปีก่อน พาหะคือยุงลายที่นำได้ทั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออกแดงก็ ไวรัสไข้เหลือง และไวรัสโรคชิคุนกุนยา</p> <p>ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่าไวรัสซิกา สามารถถ่ายทอดไปยังทารกในครรภ์ โดยมีความเสี่ยงสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ จนกระทั่งแพทย์พบไวรัสชนิดนี้ในทารกแรกเกิดคนหนึ่งเสียชีวิตหลังคลอดไม่นาน จึงยืนยันได้ว่าไวรัสซิกาทำให้ทารกมีสมองพิการแต่กำเนิด เด็กที่มีสมองเล็กผิดปกติจะมีปัญหาด้านพัฒนาการและสติปัญญาซึ่งจะจำกัดความสามารถด้านสติปัญญาและการเคลื่อนไหวร่างกายไปตลอดชีวิต นับเป็นครั้งแรกที่มีการโยงซิกาไวรัส กับอาการสมองพิการแต่กำเนิดในทารกแรกเกิด</p>	-	-
-----------------	---	---	---



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ยูนิเซฟชี้ หนาวนี้ทารกกว่าสามล้านในเนปาลต้องเสี่ยงกับการป่วยมากขึ้น</p> <p>นายแอนโทนี่เลค ผู้อำนวยการบริหารองค์กรยูนิเซฟ กล่าวว่าฤดูหนาวปีนี้ เด็กในเนปาล อาจเสี่ยงต่อสภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำเกินไป ภาวะขาดสารอาหาร วัคซีนและยา รักษาโรคไม่เพียงพอปริมาณวัคซีนและยาปฏิชีวนะในประเทศเหลือน้อยในระดับน่าเป็นห่วงซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเด็ก ซึ่งขณะนี้วัคซีนสำหรับคุ้มกันวัณโรคในคัลลิงยาหลายแห่งในภูมิภาคถูกใช้ไปหมดแล้ว</p> <p>ยูนิเซฟระบุว่าปีที่แล้ว (2557) มีเด็กอายุต่ำกว่าห้าปี จำนวนมากกว่า 800,000 คน ได้รับผลกระทบจากสภาพการณดังกล่าวในเนปาล และราว 5,000 คน เสียชีวิตทั้งนี้ ยูนิเซฟกล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งเลวร้ายมากขึ้นจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นมานานกว่าสองเดือนแล้วในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งกระทบต่อสถานการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิง อาหาร ยารักษาโรคและวัคซีน ในฤดูหนาวที่กำลังเริ่มต้นปีนี้นอกจากนี้ ยังมีความกลัวว่าการใช้พื้นที่มากขึ้นอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิงจะทำให้เกิดมลพิษในครัวเรือนเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคปอดอักเสบ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>วัยรุ่นเมืองผู้ตีป่วยด้วยโรคประหลาด แพ้คลื่นวิทยุฟายจนฆ่าตัวตาย</p> <p>เว็บไซต์ข่าวนิวส์ดอตคอมของออสเตรเลีย รายงานว่า เจนนีฟราย นักเรียนหญิงชาวอังกฤษ วัย 15 ปี ถูกพบเสียชีวิตเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังมีอาการป่วยปริศนา ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นอาการภูมิแพ้สัญญาณ Wi-Fi ทำให้ดำรงชีวิตอย่างยากลำบากจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย ขณะที่ฝ่ายพ่อแม่ระบุว่าลูกสาวป่วยเป็นอาการภูมิไวเกินต่อแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Hypersensitive Syndrome:EHS)โดยผู้เป็นแม่เผยแพร่หวังให้การในช่วงไต่สวนคดีว่าลูกสาวฆ่าตัวตาย หลังป่วยด้วยโรคปริศนามากกว่า 3 ปี มีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะและปัญหาที่กระเพาะปัสสาวะ แต่ยังไม่มียาสัญญาณบ่งชี้ว่ากำลังวางแผนฆ่าตัวตาย เมื่อรู้ว่าลูกสาวไม่สบายมาก จนเริ่มศึกษาหาข้อมูลจนพบว่าวิทยุฟายอาจเป็นต้นเหตุ จึงได้ถอดร้าวเตอร์Wi-Fi ในบ้านออก ลูกสาวจึงสบายดีขึ้น แต่กลับป่วยที่โรงเรียน หลายครั้งลูกสาวถูกทำโทษเพราะหนีออกจากชั้นเรียนมาทำการบ้านนอกอาคาร แต่เมื่อนำเรื่องนี้ไปบอกแจ้งกับทางโรงเรียน แต่ไม่ได้รับความสนใจ</p> <p>ข่าวระบุว่า แม่ยังไม่สามารถพิสูจน์แน่ชัด แต่พ่อแม่ของเด็กสาวรายนี้ได้รณรงค์ให้ถอด Wi-Fi จากโรงเรียนชั้นอนุบาลและโรงเรียนทั่วไป พร้อมเรียกร้องรัฐบาลให้ใส่ใจทำการวิจัยโรคอีเอสเอสด้วย</p>	-	-



ประเทศ	<p>ตั้งชุมชนฟื้นฟูคนพิการ ลดปัญหาชีวิตประจำวัน</p> <p>นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน พบว่า คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 70 ปี และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการดูแลตนเองในการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ การขับถ่าย การอาบน้ำ การแต่งตัว การล้างหน้าแปรงฟัน และการกินอาหาร มีคนพิการเพียงร้อยละ 28.6 ที่ใช้อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือเครื่องช่วยคนพิการ นอกจากนี้ยังพบว่า คนพิการ ร้อยละ 22.4 ไม่ได้รับการศึกษา และร้อยละ 60 ไม่มีงานทำ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการพัฒนาระบบบริการคนพิการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเอง กลับเข้าสู่สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	-	-
--------	--	---	---



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ทลายแหล่งยาปลอมขายตามคลินิกทั่วไป'แถบภาคเหนือ-ใต้'</p> <p>นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย. ได้รับการประสานงานจากสำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี ว่าบริษัท พราวด์เมดิคอล จำกัด ขายยาที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา และพบการแสดงเลขทะเบียนยาเป็นตัวอื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้นจับกุมได้ทำการสืบสวนทราบว่าได้มีการกระทำความผิดจริง จึงได้นำหมายค้นศาล จ.พุมธานีเข้าตรวจสอบบริษัท พราวด์เมดิคอล จำกัด โดยมี น.ส.วริษฐาเอียบสกุล รับเป็นเจ้าของบริษัท ผลการตรวจพบยาที่มีการนำเลขทะเบียนยาอื่นมาแสดง ได้แก่ พี-พราโซล และพริสทิน ยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ได้แก่ BRUSOFT 400 ยา que แสดงฉลากไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียน ได้แก่ อะเซทาโคล, นอร์พาซินิเมด บีฟีน400 ซินิเมด พาม็อกซี, พาเซฟ500, พี-ไวต้า คอมเพล็กซ์, พี-ร็อกซี, พาม็อกซี ทรายไซรัป, อะเซทต้าไพริน ซี ไซรัป และพาเซฟทรายไซรัป125จึงขอเตือนให้ผู้ผลิตยาต้องยื่นขออนุญาตผลิตยา และขึ้นทะเบียนตำรับยาให้ถูกต้องกับ อย.ก่อนนำไปจำหน่าย หรือนำเลขทะเบียนตำรับยาของผู้อื่นมาสวมแทน ถือเป็นกรกระทำเข้าข่าย หลอกลวงผู้บริโภค ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด</p>	-	-
ประเทศ	<p>ยูนิเซฟเผยวัยรุ่นติดเชื้อ HIV เสียชีวิตเพิ่ม 3 เท่า-สธ.ตั้งเป้าลดผู้ติดเชื้อ</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่าในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 36,900,000 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,000,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 1,200,000 คน ส่วนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สะสม ประมาณ 1,200,000 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 77,000 คน ยังมีชีวิตอยู่ 42,000 คน ส่วนในปี 2558 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 7,324 คนสำหรับเป้าหมายการดำเนินการเพื่อยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 นั้น ตั้งเป้าลดการติดเชื้อในเด็กแรกคลอด หรือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ นอกจากนี้ยังต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค เพื่อลดการตีตรา และสร้างทัศนคติเชิงบวก เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพและระบบชุมชน</p>	-	-



<p>ประเทศ</p>	<p>อาเซียนกลุ่มวิกฤติโรคไม่ติดต่อ</p> <p>นพ.อำนาจ กาจิมะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาสาธารณสุขอาเซียนที่สำคัญคือวิกฤติโรคไม่ติดต่อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นรุนแรงมากขึ้น ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ปี 57 ทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อถึง 38 ล้านคน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในอาเซียนเสียชีวิตถึง 8.5 ล้านคน ครึ่งหนึ่งก่อนวัยอันควร ส่วนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อร้อยละ 74 ของการเสียชีวิต</p> <p>ทั้งหมด ทั้งนี้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อมี 4 กลุ่มโรคเรื้อรังที่สำคัญ และเป็นเป้าหมายในการจัดการด้านสาธารณสุขอาเซียน ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเบาหวาน และกลุ่มโรคปอดเรื้อรังเรื้อรัง และ 4 ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม คือ สูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม มีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมี 4 ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ คือ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน</p>	-	-
---------------	---	---	---



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558


ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คอบช.จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชนด้านบริการสุขภาพ (คอบช.ด้านบริการสุขภาพ) จัดเวที “สภาผู้บริโภคประเด็นบริการสุขภาพและสรุปบทเรียนการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพกรณี เข้ารับบริการบริการฉุกเฉิน” เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาด้านบริการสุขภาพ อาทิ การถูกเรียกเก็บเงินกรณีฉุกเฉิน และค่ารักษาพยาบาลแพง โดยน.ส.น้ำผึ้ง แปลงเรือน กล่าวว่า จากรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 50 (50) เมื่อเดือน เม.ย.-ก.ค.2558 เพื่อศึกษาข้อมูลเข้ารับบริการและอัตราขาดเสียที่ได้รับคืนจากกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พบว่าได้รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ 11.15 ต่ำสุดร้อยละ 5.19 อีกทั้งใบเสร็จจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่มีการชี้แจงรายละเอียดรายการรักษาที่เรียกเก็บไม่มีฉลากภาษาไทยกำกับ เรียกเก็บค่าแพทย์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังพบเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพมาตรฐานการรักษา ซึ่งบางรายต้องกลับมารักษาซ้ำในโรคเดิมหรือเสียชีวิต ด้านนางธนฉัตร จิราธนาศิริธีรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สพฉ.กำลังพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินอาการคนไข้ว่าเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำราคาค่าใช้จ่ายตามรายการ ซึ่งเป็นราคาที่ยอมรับร่วมกันทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนกลางสำรองจ่ายในกรณีที่เกิดกลางราคากันไม่ได้แต่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สธ.เตือนระวังโรคอีสุกอีใสช่วงฤดูหนาว</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคสุกใสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ หลังมีสถิติตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือน ตุลาคม 2558 มีผู้ป่วยทั่วประเทศถึง 45,582 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยแล้วถึงกว่า 1,000 ราย โดยการติดต่อของโรคสุกใส นั้น จะมาจากการหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยเข้าไปเช่นเดียวกับไข้หวัด</p>	<p>อัตรา</p> <p>ป่วย 51.6490 ต่อแสนประชากร</p> <p>พบสูงสุดที่ อ.สากเหล็ก(100.82) อ.วังทรายพูน(100.01) อ.ดงเจริญ(81.03)</p> <p>เดือน พย. 58 ผู้ป่วยไม่เกินค่า Median</p>	-



<p>ภูมิภาค</p>	<p>กรมควบคุมโรค จับมือกองเวชศาสตร์ป้องกัน 3 เหล่าทัพ เครือข่ายเดงกีเน็ต เร่งผลิตทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 117,013 ราย เสียชีวิต 113 ราย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วย 16,625 ราย ขณะนี้จำเป็นต้องระดมเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการรณรงค์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย รวมถึงการกำจัดยุงตัวแก่ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเมืองหลวง(Metro DengueNet) เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มจำนวนทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายให้เพียงพอ พร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ทัน่วงที่เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายควบคุมโรคไข้เลือดออก พัฒนาสมาชิกทีมพ่นสารเคมีเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>	-	-
----------------	---	---	---



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เร่งหาเหตุชาวภูทับเบิกท้องร่วง</p> <p>ความคืบหน้าหลังการปิดบ่อขยะชุมชนที่หมู่ 14 บ้านภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และมีชาวบ้านที่หมู่ 14 และหมู่ 16 ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจำนวนมาก ต่อมาศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำสารเคมีพ่นกำจัดทำลายไขและหนอนตัวอ่อนแมลงวัน ล่าสุด ยังมีชาวบ้านล้มป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันนายใจ แซ่เถา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ประกาศผ่านหอกระจายข่าวแจ้งเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวัง โดยให้กินอาหารปรุงสุกใหม่และหลีกเลี่ยงดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงซึ่งลูกบ้านทยอยเกิดอาการท้องร่วงและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชาวบ้านหมู่ 14 ป่วยกว่า 50 คน และหมู่ 16 กว่า 20 คน หลังแพทย์ให้ยารักษาส่วนใหญ่กลับบ้านได้ มีเพียงเด็กเล็ก นอนให้น้ำเกลือ 2 ราย ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมมติฐานว่าปัญหาอาจมาจากแหล่งน้ำหมู่บ้านมีเชื้อโรคปนเปื้อน เพราะมีรีสอร์ทบางแห่งปล่อยน้ำทิ้งแบบธรรมชาติ ทำให้น้ำเสียไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินายพรสิทธิ์ ศรีสุข สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า กล่าวว่า สาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่อยู่บนพื้นดิน ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและอาการไม่รุนแรง เวลาที่ผู้ป่วยเริ่มลดลงเรื่อยๆ ส่วนมาตรการควบคุม ระดมเจ้าหน้าที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันในหมู่บ้านไป 2 รอบแล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก นำรถโมบายอาหารปลอดภัยเคลื่อนที่ออกตรวจอาหารและภาชนะใส่อาหารตามร้านค้าและ แผงลอยครอบคลุมทุกร้านในพื้นที่บ้านทับเบิก และเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่งไปตรวจสอบ</p>	<p>สถานการณ์อาหาร เป็นพิษ อัตราป่วย 143.4084 ต่อแสนประชากร พบสูงสุดที่ อ.วังทรายพูน(492.47) อ.สากเหล็ก (433.81) อ.ตจเจริญ (248.15) เดือน พ.ย. 58 ผู้ป่วยเกินค่า Median ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมือง,อ.สามง่าม,อ.ทับคล้อ ,อ.วิชัยภูมิ</p>	<p>-</p>
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพชรพิจิตร โพสต์ข้อความใน Facebook "1/12/58 17.45 น. รับแจ้งบุคคลผูกคอตเสียชีวิต ราชรถพิจิตร รับแจ้งจากสม.เมืองพิจิตรมีเหตุบุคคลผูกคอตเสียชีวิต บริเวณภายในท้องพักตลาดราชรถ กู้ภัยสรรเพชรพิจิตรจึงรอดูไปตรวจสอบร่วมกับศูนย์พระไวย เมื่อถึงในจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชาย 1 รายอายุประมาณ 48 ปี จึงประสานแพทย์ชั้นสูงตรและพนักงานสอบสวนร่วมชันสูตรในจุดเกิดเหตุ จากนั้นพระไวยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งวัดให้ญาติดำเนินการตามประเพณี..."</p> 	<p>-</p> <p><input checked="" type="radio"/> สอบ <input type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> สอบพบ <input type="radio"/> สงนัด. <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input type="radio"/> ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ประสาน SP-110</p> <p>_____ _____ (นายวิวัฒน์ คำเที่ยง) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</p>	<p>มอบหมาย ยุทธศาสตร์ 1 ตรวจสอบ ข้อมูล และ รายงานผลให้ทราบ</p>

3 ธ.ค. 2558

